



ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๗๗/๐๑

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัมรินทร์ กทม. ๑๐๒๐๐

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปรายชื่อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ
“เที่ยวชุมชน ยลวิถี”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๕/๑๕๙๐๐ จำนวน ๑ ฉบับ
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒. สรุปรายชื่อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ
“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
ซึ่งมีประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้อง
หากมีผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการฯ ให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ โดยรายงานครั้งแรกภายในวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์ของสำนักนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗

สำนักนโยบายและแผน สป.
วันที่ 22 ธ.ค. 2564
เลขรับที่ 14504
เวลา 12.51 น.



กตป.สนผ.สป.
เลขรับที่ 13355
วันที่ 22 ธ.ค. 64
เวลา 16.03 น.

กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 22 ธ.ค. 2564
เลขรับ ๕๒๒๗๐
เวลา 10.48 น.

ที่ นร ๐๔๐๕/๑๕๙๐๐

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปรูปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ
“เที่ยวชุมชน ยลวิถี”

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรูปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ๑๐ สุดยอดชุมชน
ต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ
“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีข้อสั่งการในพิธีดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีมีบัญชามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการฯ
ในตารางแนบท้ายและรายงานผลความคืบหน้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ หากมีผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการดังกล่าว
ขอได้โปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรกด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางนันทวรรณ ชื่นศิริ)

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๖๒๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๔๔๔๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@thaigov.go.th

มอบกรมการปกครอง

๒๕ ธค ๖๔



สรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

ในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

ลำดับ	ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	นโยบายรัฐบาล	ยศ.ชาติ
๑.	<p><u>การเร่งรัดการฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัด</u></p> <p>- ให้ สธ. ร่วมกับ มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเร่งรัดการฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดให้ครบตามเป้าหมาย เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันภัยต่อชีวิตของประชาชน</p>	สธ. / มท.	๙.๑	๕
๒.	<p><u>การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน</u></p> <p>- ให้ กก. ร่วมกับ คค. มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาบูรณาการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้สามารถต่อยอดขยายวงกว้างในชุมชนที่จะนำไปสู่การสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่</p> <p>- ให้ กก. ร่วมกับ คค. วธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าชมวิถีทัศน์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวของประเทศผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยให้แก่ประชาชนและเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว</p>	กก. / คค. / มท. / คค. / วธ.	๕.๔	๒
๓.	<p><u>การส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการแรงงาน</u></p>	ศธ. / อว. / รง.	๘	๓

ลำดับ	ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	นโยบายรัฐบาล	ยศ.ชาติ
	- ให้ ศธ. ร่วมกับ อว. รง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้แก่เยาวชนให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของแรงงาน โดยสนับสนุนให้เยาวชนเข้าศึกษาตามสิ่งที่ตนเองถนัด และสามารถต่อยอดการทำงานในอนาคตได้			
๔.	การสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน - ให้ มท. (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาส่งเสริมการสร้างการเรียนรู้โดยนำหลัก “บวร” มาปรับใช้ รวมทั้งให้พิจารณาสร้างการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน เพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งภายในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่ม เช่น วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวของพื้นที่/ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป	มท. / ศธ.	๗	๒
๕.	การแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ - ให้ สททช. ร่วมกับ มท. (ผู้ว่าราชการจังหวัด) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและวางแผนการเยียวยาให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้พื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ	สททช. / มท.	๕.๖	๕

ทั้งนี้ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น ใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จัดทำโดย กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พรพิสุทธิ์ จิตรายงาน / พูลสุข ตรวจรายงาน

สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
 ในในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”
 เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ดิกล้านดิไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

ลำดับ	ประเด็นเชิงนโยบาย	หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
๑	<p>การฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัด</p> <p>ให้ สธ. ร่วมกับ มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดให้ครบตามเป้าหมาย เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันภัยต่อชีวิตของประชาชน</p>	จังหวัดทุกจังหวัด
๒	<p>การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน</p> <p>ให้ กก. ร่วมกับ คค. มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาบูรณาการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้สามารถต่อยอดขยายวงกว้างในชุมชนที่จะนำไปสู่การสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่</p>	ปค./พช./สธ./ ปภ./ยผ./ จังหวัดทุกจังหวัด
๓	<p>การสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน</p> <p>ให้ มท. (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาส่งเสริมการสร้างการเรียนรู้โดยนำหลัก “บวร” มาปรับใช้ รวมทั้งให้พิจารณาสร้างการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่ม เช่น วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวของพื้นที่/ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป</p> <p>หมายเหตุ : ให้นำแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๓/๐๗๔๖ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนกลไกคณะกรรมการ/คณะทำงานที่ตั้งขึ้นตามแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้ในการส่งเสริมการสร้างการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน สรุปได้ ดังนี้</p> <p>หลัก “บวร” หมายถึงการนำสถาบันหลักในชุมชนมาเป็นกลไกในการพัฒนาและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการพัฒนา ตัดสินใจ แก้ปัญหาตนเองและชุมชน กำหนดแผนแม่บท</p>	ปค./พช./สธ. จังหวัดทุกจังหวัด

ชุมชนด้วยการร่วมกันคิด สร้าง และบริหารจัดการชุมชนของคนในท้องถิ่น ที่ร่วมกันเป็นเจ้าของ ซึ่ง “บวร” ประกอบด้วย

“บ” = “บ้าน” หมายถึงสถาบันครอบครัว ประกอบด้วย ชาวบ้าน และกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในชุมชน

“ว” = “วัด” หมายถึงสถาบันศาสนา ประกอบด้วย เจ้าอาวาส พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และกลุ่มหรือชมรมทางศาสนา รวมถึงองค์กรหรือสถาบันทางศาสนาต่าง ๆ ในชุมชนนั้น ๆ ด้วย

“ร” = “โรงเรียน/ราชการ” หมายถึงสถาบันการศึกษา/ราชการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ อาจารย์ใหญ่ ครูใหญ่ คณะครู นักวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และองค์กรทางการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐในชุมชน อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อบต. สาธารณสุขตำบล เกษตรตำบล รวมทั้งระบบกลไกในการบริหารที่มาจากรัฐในรูปแบบอื่น ๆ

แนวทางสำคัญในการนำหลัก “บวร” มาปรับใช้ คือ สร้างการบูรณาการ ซึ่งหมายถึง การเชื่อมโยงทุกภาคส่วน ทุกองค์ประกอบ (อาทิ แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ/บุคลากร ฯลฯ) เข้ามาสู่ความเป็นหนึ่งเดียว หรือรวมส่วนต่าง ๆ ให้ประสานสัมพันธ์อย่างเป็นเอกภาพ โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในทุกพื้นที่ มีส่วนร่วมในการสร้างการเรียนรู้ สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ขยายเครือข่าย เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง โดยมีแนวทางการดำเนินการ ในแต่ละระดับ ดังนี้

๑. ระดับจังหวัด

จังหวัดน่านโยบายและแนวทางการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

๑.๑ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

ใช้กลไกคณะทำงานการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ ในพื้นที่ในการขับเคลื่อนงาน มอบหมายนายอำเภอทุกอำเภอ แจ้งส่วนราชการในพื้นที่ให้ความสำคัญกับพลังบวร และกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ต่าง ๆ

๑.๒ นำวาระการดำเนินงานตามหลักการ “บวร” เข้าที่ประชุมกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” โดยให้ส่วนราชการหน่วยงานทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ และดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว รวมถึงการลงปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมาย โดยผ่านคณะทำงานการขับเคลื่อน

ลำดับ	รายละเอียด	หมายเหตุ
	<p>และพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ เป็นแกนกลาง และเน้นย้ำเครือข่ายในพื้นที่ ให้ความร่วมมือและเป็นส่วนหนึ่งของพลัง “บวร” ในการร่วมบูรณาการกิจกรรมและกระจายข้อมูลข่าวสารของชุมชน</p> <p>๑.๓ ผลักดันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยคณะกรรมการบูรณาการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (ทีม Admin กลาง) ไปยังอำเภอ</p> <p>๒. ระดับอำเภอ</p> <p>๒.๑ ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับอำเภอ และคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด หากยังไม่ได้ดำเนินการ ให้เร่งประสานจังหวัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเสนอคำสั่งเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดลงนาม จากนั้นจัดประชุมคณะกรรมการฯ และสร้างการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้หลัก “บวร” ในพื้นที่ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p> <p>๒.๒ นำวาระการดำเนินงานตามหลักการ “บวร” เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) และที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒.๓ ใช้กลไกคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ระดับอำเภอ (ทีม Admin อำเภอ) ผลักดันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ระดับจังหวัด (ทีม Admin จังหวัด) ไปยังกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสู่ประชาชนในพื้นที่</p> <p>๒.๔ บูรณาการและสนับสนุนส่งเสริมให้ส่วนราชการ หน่วยงานในพื้นที่ ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ พร้อมเน้นย้ำเครือข่ายในพื้นที่ ให้ความร่วมมือและเป็นส่วนหนึ่งของพลังบวร</p> <p>๒.๕ มอบหมายปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลและคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (กบต.) ทำหน้าที่กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ ในพื้นที่ตำบลที่รับผิดชอบ และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับอำเภอทราบ</p>	

ลำดับ	เนื้อหา	หมายเหตุ
	<p>๒.๖ สร้างการรับรู้ร่วมกันถึงหลักการ แนวทาง กลไก และวิธีดำเนินการสร้างความเข้มแข็งพลัง “บวร” ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ทุกช่องทางในพื้นที่ เช่น หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน การประชุมประชาคม การแจ้งข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นต้น</p> <p>๒.๗ การดำเนินการสร้างความเข้มแข็งของพลัง “บวร” ให้ใช้พื้นที่ระดับหมู่บ้าน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่</p> <p>๒.๘ การกำหนดเป้าหมายชุมชนให้นำข้อมูลจากแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับมากำหนดเป็นเป้าหมาย เช่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านที่มีการกำหนดกิจกรรมร่วมกันระหว่างส่วนราชการ ศาสนสถาน สถานศึกษา ภาคประชาชน ภาคเอกชน โดยให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือ ความเข้มแข็ง และการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน</p> <p>๒.๙ การขับเคลื่อนในพื้นที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับภารกิจและเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น การประชุมประชาคมหมู่บ้านให้สอดคล้องกับการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญในเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันสำคัญทางศาสนา วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น</p> <p>๓. ระดับชุมชน</p> <p>๓.๑ ภารกิจของคณะทำงานการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ คือ ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนงานกิจกรรมในพื้นที่ และเป็นแกนกลางในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม</p> <p>๓.๒ ขั้นตอนการดำเนินงาน มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑) จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันและวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม๒) คณะทำงานคัดเลือกผู้รับผิดชอบจำนวน ๑ คน เป็นผู้แทนในกลุ่มไลน์ของจังหวัด เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากจังหวัดและช่องทางต่าง ๆ	

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๓) คณะทำงานฯ จะรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นต้น</p> <p>๔) ปรึกษาหารือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากช่องทางต่าง ๆ ผ่านการประชุมของคณะทำงานฯ หรือมีการปรึกษาหารือกันในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อสัปดาห์</p> <p>๕) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ไปยังครัวเรือน ชุมชน โดยใช้โอกาสและช่องทางต่าง ๆ เช่น เวทีประชาคม วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน เป็นต้น</p> <p>๖) ให้เลขานุการคณะทำงานฯ รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานส่งให้จังหวัดตามระยะเวลาที่กำหนด แล้วให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานมายังกระทรวงมหาดไทยตามความเหมาะสมต่อไป (สามารถสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้จากหนังสือกระทรวงมหาดไทย ต่วนที่สุต ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๗๓๔๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ต่วนที่สุต ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผ่านทาง www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามข้อสั่งการ นรม. : แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของบวร เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนฯ)</p>	
๔	<p>การแก้ไขปัญหการระบายน้ำ</p> <p>ให้ สทนช. ร่วมกับ มท. (ผู้ว่าราชการจังหวัด) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการแก้ไขปัญหการระบายน้ำและวางแผนการเยียวยา ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้พื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหการระบายน้ำ</p>	<p>สธ./ปภ./ยผ./ จังหวัดทุกจังหวัด</p>

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ สื่อสาร สป. ๕๐๕๒๓
E-mail : moippb0211.2@gmail.com